

## ปลัดสธ.ยันเร่งบรรจุ‘พยาบาล’ แนะอย่าจับคนไข้เป็นตัวประกัน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยกรณีเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราวจะขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีนในวันที่ 3 ธันวาคม ก่อนจะให้คำตอบว่า พอใจกับแนวทางแก้ปัญหาของ สธ. กรณีไม่สามารถบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17,000 คน เป็นข้าราชการได้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือไม่ ว่า เป็นสิทธิที่พึงทำ แต่ยืนยันว่า คณะผู้บริหาร สธ.ได้พยายามแก้ปัญหาโดยตลอด แต่ต้องการจะแก้ทั้งระบบให้ครอบคลุมทั้ง 21 สาขาวิชาชีพ ซึ่งต้องใช้เวลาในระยะหนึ่ง

“ปัจจุบัน สธ.มีลูกจ้างชั่วคราวประมาณ 140,000 คน แบ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 21 สายงาน ประมาณ 30,188 คน เป็นพยาบาล 17,000 คน นอกนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสายสนับสนุนอีกกว่า 100,000 คน การแก้ปัญหาจึงต้องทำทั้งระบบทุกวิชาชีพ และทุกระดับของโรงพยาบาลทั้งระดับใหญ่และเล็ก โดยจะไม่ได้แก้ปัญหาแค่กำลังคน แต่จะแก้ปัญหาค่าตอบแทนให้เป็นธรรมด้วย” นพ.ณรงค์กล่าว และว่า แนวทางแก้ปัญหาแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้น จะให้ความสำคัญเบื้องต้นกับลูกจ้าง

สายวิชาชีพกว่า 30,000 คน ส่วนอีกกว่า 100,000 คน จะต้องมีสวัสดิการดีขึ้นมากกว่า ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งหมายถึงการทำให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ก.สธ.)

นพ.ณรงค์กล่าวอีกว่า ขณะนี้ สธ.อยู่ระหว่างแก้ไขร่างระเบียบให้เป็นธรรม หากมีผลบังคับใช้จะทำให้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างทั้งหมดดีขึ้น โดยนโยบายของรัฐบาลชัดเจนว่า จะต้องทำให้เงินบำรุงของทุกโรงพยาบาลดีขึ้นด้วยการแก้ไขระบบจัดสรรเงิน ทำให้ไม่เกิดปัญหา ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ จะแบ่งเป็น 3 ปี ตั้งต้นตัวเลขบรรจุกว่า 2 หมื่นอัตรา ส่วนจะเป็นสัดส่วนเท่าใดนั้น ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมเพื่อหารือในเรื่องนี้ก่อน จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 18 ธันวาคม ที่สำคัญจากนี้ไป สธ.จะเชิญทุกวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารตำแหน่งที่จะรับมาในอนาคตด้วย

“ส่วนที่พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวประกาศว่า จะนัดหยุดงานนั้น เห็นว่าหัวใจของการเป็นคนในระบบสาธารณสุข คือ การให้บริการต่อประชาชนดีที่สุด ดังนั้น วิชาชีพพยาบาลต้องมีจรรยาบรรณ แต่ขณะนี้ทุกวิชาชีพต่างกังวล ไม่อยากให้อำนาจคนไข้เป็นตัวประกัน” นพ.ณรงค์กล่าว

## สธ.คาด12ปี'ชายรักชาย'ติดเอดส์พุ่ง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันเอดส์โลก (World AIDS Day) คาดการณ์ว่าในปี 2555 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สะสมรวม 1,157,589 คน เสียชีวิต 695,905 คน ยังมีชีวิตอยู่ 464,414 คน และมีผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ 9,473 คน กว่าร้อยละ 80 ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ ร้อยละ 62 อยู่ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานขายบริการทางเพศ และผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด

“ที่น่าห่วงคือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย คาดว่ามีประมาณ 600,000 คน จากชายไทยกว่า 32 ล้านคน เนื่องจากช่วง 24 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2530-2554 แนวโน้มการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และคาดการณ์ในอีก 12 ปีข้างหน้า หรือปี 2567 กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จะมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่ากลุ่มเสี่ยงอื่นๆ” นพ.ณรงค์

กล่าว และว่า นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมีแนวโน้มป่วยเป็นมะเร็งทวารหนักสูงขึ้น

นพ.ณรงค์กล่าวว่า มีการศึกษาในต่างประเทศ ผู้ป่วยเอชไอวีมีอัตราเสี่ยงเป็นมะเร็งทวารหนักสูงกว่ามะเร็งปากมดลูก โอกาสเกิดมะเร็งทวารหนักจะเพิ่มจาก 0.8 ต่อแสนประชากร เป็น 35 ต่อประชากรแสนคน ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายหากติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยโอกาสเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว

ด้าน พญ.รศพร กิตติเยาวมาลย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรคกล่าวว่า ข้อมูลกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยระหว่างมกราคม 2550-เมษายน 2551 จำนวน 174 คน พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 118 คน หรือร้อยละ 67.8 และพบว่ามะเร็งทวารหนักผิดปกติถึง 40 คน หรือร้อยละ 33.9